

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๖ ๑๐๗๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปิงปประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)

๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ

๓. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา

รายละเอียดปรากฏตามที่อ้างถึง นั้น

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดให้มีการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้กองทัพนาค ๑ - ๔ ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดมอบหมายท้องถิ่นจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินการของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจติดตามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ตั้งจุดดำเนินการในระบบ UTM ในบัญชีโครงการฯ และให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้จึงได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชชัชย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาการเลขาธิการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑